



สาร

สารานุกรมสุขอนามัย

ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2555

ใกล้ชีวิตชาวอุทัย ห่วงใยสุขภาพ



ทรงพระเจริญ

ถาวรณรงค์ร่วมพลังบริโภคอาหารปลอดภัยเขตใต้ของ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณท่าแยกวิชนา เมืองอุทัย จังหวัดอุทัยธานี



ประมวลภาพงานมหกรรมอาหารปลอดภัยเกิดท้องค์ราชินี

กระบวนการ PCHA นำทางสุขภาพทั่วประเทศ

อานิสงส์การล้างมือ

หน้า 4

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 3



ทุกทิศ ทัวอุทัย



1 สิงหาคม 2555 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายบุญเลิศ พรหมจรรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชนถึงการจัดงานมหกรรมรงค์บริโภคอาหารปลอดภัย เต็ดไถ่องค์ราชินี ก่อนวันงาน 7 สิงหาคม



นพ.เกษร อมันตกุล ผอ.โรงพยาบาลอุทัยธานี ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้นายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ในสังกัด มารับการตรวจ และประกันสุขภาพ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล อุทัยธานี ภายในวันที่ 12 กันยายน 2555



จังหวัดอุทัยธานีคว้า 5 รางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555 ระดับเขตของเขตตรวจราชการสาธารณสุข ที่ 18 จาก 4 จังหวัดคือ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี งานนี้ผู้เป็นประธานและมอบรางวัลโดย นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นที่โรงแรมฟุรามา เมืองพัตยา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555



เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 นพ.โชคราชนันท์ ชัยฤกษ์สุขสันต์ ประชุม คณะทำงานบริหารจัดการการเงินการคลังระดับจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ สถานการณ์การเงินการคลังไตรมาสที่ 3/2555 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี



สาธารณสุขอำเภอลานสัก ชวนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และอสม. มาร่วมกับ จนท.สาธารณสุขแข่งขันแรลลี่ SRRT เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะคิด เรื่องงานระบาดวิทยาและความคุมโรค ด้วยบรรยากาศ สนุกสนานพร้อมความสามัคคี เมื่อ 26 กรกฎาคม 2555





กรมคนการ PCHA นำทางสุขภาพทั่วประเทศ

นายแพทย์พูลลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า ในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังให้ความสนใจ การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพแบบบูรณาการด้วย Primary care and hospital accreditation (PCHA) โดยอาจมีการส่งเสริมให้ทุกจังหวัดนำไปใช้ดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน

ปี 2555 เป็นปีที่จังหวัดอุทัยธานีเปิดตัวในการนำกระบวนการ PCHA มาใช้ดำเนินงานในจังหวัด โดยมีการรวมงานบริการสุขภาพทั้งระบบให้มีกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกันในรูปแบบบริการ ตั้งแต่ระดับตำบลขึ้นไปจนถึงระดับเขต โดยมุ่งเน้นในการให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาปัญหา นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ และกำหนดเป็นแผนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ หรือภายในหน่วยบริการของตนเองได้

ซึ่งในขณะนี้จังหวัดอุทัยธานีดำเนินงาน PCHA ไปถึงการมีแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพตรงตามพื้นที่จริง และตอบสนองนโยบายของกระทรวง ของเขต และของจังหวัดได้ ดังนั้นหากมีการใช้ PCHA ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ก็ถือว่าเราออกหน้าไปก่อนจังหวัดอื่นและไม่ยากที่จะไปถึงเป้าประสงค์ จึงขอเป็นกำลังใจให้ชาวสาธารณสุขทุกระดับของอุทัยธานีจงมีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นทำภารกิจนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป



อานัสกษ การล้างมือ

แหล่งข่าวจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเปิดเผยว่า จากการทำในทุกๆปีหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดอุทัยธานี จะทำการคาดการณ์ถึงแนวโน้มในการระบาดของโรคแต่ละโรคโดยเฉพาะโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคท้องร่วง ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก ฯ ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อโดยการกิน การสัมผัสและการอยู่ในสถานที่เดียวกันกับผู้อื่น แต่ในปีนี้สังเกตพบว่าจังหวัดอุทัยธานีเองมีอัตราป่วยด้วยกลุ่มโรคดังกล่าวค่อนข้างต่ำกว่าที่คาดการณ์

ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดอุทัยธานีได้ทำการรณรงค์ และกระตุ้นเตือนประชาชนด้วยวิธีการต่างๆ ให้หันมาให้ความสำคัญกับการล้างมือ โดยเฉพาะกับเด็ก ในโรงเรียนที่มักเกิดโรคติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้นอัตราป่วยหรือความรุนแรงในการระบาดของโรคติดต่อจึงมักพบว่าไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ตั้งแต่ต้นปี

อย่างไรก็ดีการที่เกิดสิ่งเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมือหรือไม่นั้น คงจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลมายืนยันตามหลักวิชาการ แต่โดยหลักแล้วความสะอาดคือพื้นฐานสำคัญของสุขภาพ แคล้งมือก็ลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆได้ถึงเกือบ 30 โรคแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ชาวอุทัยธานีควรยึดมั่นการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ต่อไปยิ่งทำให้เป็นวัฒนธรรมคู่กับจังหวัดได้ก็ยิ่งดี โดยอย่าลืมทำ **การกินร้อน และใช้ช้อนกลาง** ควบคู่กันไปด้วย



ขั้นตอนการล้างมือ



เล่าเรื่องด้วยภาพ



ประมวลภาพงานมหกรรมอาหารปลอดภัยเขตโตห้อยคราสัน จังหวัดอุทัยธานี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่บริเวณห้าแยกวิทยุ เพื่อมุ่งสร้างความรู้สึกความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกิน ให้คนอุทัยธานี เลือกเป็น ปลุงเป็น กินเป็น และปลอดภัย รวมถึงจากโรคที่อาจมากับอาหาร เณิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

